

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình...

đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình đến nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình...

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Huy...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình bày tỏ vinh dự...

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm...

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị...

phần đầu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược...

Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

đạo của bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng khẳng định, tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở đó cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả...



Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Hiệu quả mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Thụy Chính

Nhiều năm qua, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thụy Chính (Thái Thụy) hoạt động hiệu quả. Từ hoạt động của mô hình góp phần giảm mạnh các vụ bạo lực gia đình, tạo nên cuộc sống yên bình của làng quê, đồng thời giữ gìn nếp sống văn minh nông thôn mới.

Giải quyết bất hòa ngay từ cơ sở

Cách đây không lâu, tại thôn Miếu, xã Thụy Chính, gia đình bà Nguyễn Thị Phin xảy ra bất hòa do mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Nguyễn nhân không có gì to tát, chỉ là sự hiểu lầm trong lời ăn tiếng nói trong gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Mặc dù vậy, sự bất hòa cũng khiến cho gia đình không hạnh phúc. Hiểu và cảm thông với cái đúng, cái chưa được của từng người, bà Đoàn Thị Ngọt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải tới gia đình tư vấn. Từ đó, mẹ con bà Phin dần thay đổi quan điểm, cách nghĩ để hiểu nhau hơn. Bà Phin chia sẻ: Trong chuyện mẹ chồng nàng dâu không tránh khỏi và chạm nhau đoàn thể đến hòa giải, phân tích ngọn ngành nên mọi việc trong gia đình lại vui vẻ, hòa thuận. Ông Nguyễn Văn Doãn, chồng bà Phin cho biết: Ngay sau khi xảy ra bất hòa trong gia đình, nhờ đoàn thể tư vấn kịp thời nên mỗi người đều nhường nà cái sai của mình. Từ đó cả mẹ và con đều có sự điều chỉnh hợp lý hơn.

đến tranh cãi. Ngoài ra là việc hiểu lầm giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền không chỉ tại các buổi họp của thôn mà ngay cả trong lao động, vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa của địa phương. Mỗi khi có đồng chí em phụ nữ hội họp, làm việc cùng nhau, Chi hội Phụ nữ đều kết hợp tuyên truyền đến hội viên về việc giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong gia đình để mọi người cùng nắm

rõ, cùng hiểu. Việc tuyên truyền diễn ra thường xuyên, liên tục nên gia đình nào có vấn đề mâu thuẫn, các chị em cũng kịp thời phân ánh hoặc chủ động chia sẻ khúc mắc trong gia đình mình để mọi người cùng góp ý. Năm bắt được mâu thuẫn ngay từ khi mới nảy sinh nên Chi hội Phụ nữ cũng có cách hòa giải hợp lý, không để sự việc phát sinh nghiêm trọng.

biết: Xác định phụ nữ và trẻ em là những đối tượng rất dễ bị tổn thương trong những vụ việc bạo lực, địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là phụ nữ nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình trong phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm những xích mích của các gia đình và xử lý kịp thời.



Các thành viên tổ phòng, chống bạo lực gia đình thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình tại địa phương.

Linh hoạt trong từng vụ việc

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình, theo chia sẻ của ông Nguyễn Duy Trường, công chức văn hóa xã Thụy Chính, địa phương đã triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm nay. Với nông cốt là 3 câu lạc bộ, 4 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, mỗi khi có vụ việc bất hòa xảy ra tại địa phương, tùy theo mối quan hệ của đối tượng vì phạm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có cách giải quyết phù hợp, đạt hiệu quả tốt nhất, tránh làm vấn đề thêm phức tạp, thêm mâu thuẫn. Có những vụ việc sẽ lấy nông cốt là các thành viên trong hội phụ nữ tới hòa giải nhưng cũng có những vụ việc các thành viên trong hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên của xã, thôn sẽ tham gia hòa giải. Cũng có những vụ việc, các thành viên trong tổ hòa giải sẽ cùng đến gia đình có mâu thuẫn để tư vấn, nhưng cũng có những vụ việc, sẽ có sự gặp gỡ, chia sẻ với từng thành viên trong gia đình để giúp từng người hiểu ra vấn đề một cách thấu đáo hơn. Việc hòa giải không phải là công việc một sớm một chiều mà có thể làm ngay được. Vì vậy, hơn ai hết, chi hội trưởng các đoàn thể phải là những người luôn gắn gũi với hội viên để hiểu được tính cách, hoàn cảnh của từng người, từ đó kịp thời phối hợp hòa giải ngay khi có vấn đề phát sinh.

Năm 2020, xã Thụy Chính có 98,6% gia đình đạt gia đình văn hóa. Với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự phối hợp của người dân trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xã Thụy Chính đã trở thành điểm sáng trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mỗi gia đình luôn là một tế bào lành mạnh, vững chắc, góp phần xây dựng xã hội tươi đẹp.

TU ANH

QUYNH PHỤ

Khẩn cấp triển khai các hoạt động đáp ứng nhanh khi có trường hợp nghi mắc Covid-19

Chiều ngày 10/8, chốt kiểm soát liên ngành cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận 1 xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Thanh Hóa đang trên đường từ Hải Phòng đi, trên xe có 10 người bao gồm cả lái xe. Qua kiểm tra có 3 hành khách trên xe (quê Thanh Hóa) chưa có giấy xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện khai báo y tế và xét nghiệm tại chốt. Kết quả, 1 trong 3 hành khách này có kết quả test nhanh 2 lần đều dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã chuyển trường hợp này vào khu cách ly tạm thời tại chốt.

Sau khi nhận được thông tin có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại chốt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xuống địa bàn phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ khẩn cấp triển khai các hoạt động đáp ứng nhanh theo đúng quy định.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ cho biết, đội phản ứng nhanh của huyện đã tiến hành điều tra, truy vết, lên danh sách những người tiếp xúc gần của trường hợp nghi mắc, lấy mẫu xét nghiệm chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời thông báo với các địa phương và những người có tiếp xúc liên quan từ cách ly tại nhà, chuyển toàn bộ các trường hợp F1 đi cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung của huyện, phun khử khuẩn khu vực chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn và xe khách trên. Ngay trong đêm ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm PCR. Kết quả trường hợp nghi mắc trên và toàn bộ các trường hợp F1 liên quan đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã từng ghi nhận các ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đến khi xét nghiệm khẳng định PCR cũng dương tính với SARS-CoV-2 nên toàn hệ thống không thể chủ quan, lo là với tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 và các trường hợp có yếu tố dịch tễ khác, góp phần ngăn chặn, kiểm soát kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

ANH THƯ

Thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 11/8, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Hoàng Thị Thanh Hoa, sinh năm 2017 có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phương Quả Đông, xã Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Phụ).

Cháu Hoàng Thị Thanh Hoa bố bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện, cháu sống cùng bà nội thường xuyên đau yếu. Trước hoàn cảnh của cháu, chính quyền địa phương đã kêu gọi hỗ trợ để chăm lo cho cháu. Tại buổi thăm hỏi, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng 15 triệu đồng trị giá dinh dưỡng và mong muốn giúp gia đình vui bớt khó khăn, chăm sóc cháu tốt hơn.

* Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với Tỉnh đoàn, Đài PTTH tỉnh vừa tổ chức trao quà cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú.

Em Phạm Đức Bấy (sinh năm 2013) và em Phạm Thị Nan (sinh năm 2015) năm nay vào lớp 3 và lớp 1, là con chị Phạm Thị Thủy - nạn nhân gián tiếp của chất độc da cam bị khuyết tật, sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo của xã. Để chia sẻ, động viên, giúp mẹ con chị Thủy với bớt khó khăn, tiếp sức cho các em đến trường, Tỉnh đoàn đã trao tặng 1 gói học tập và đồ dùng học tập trị giá 2,7 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh trao 5,5 triệu đồng từ chương trình tiếp sức đến trường; Huyện đoàn và Công ty TNHH Hoa Việt tặng giường nằm trị giá 2 triệu đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo xã Minh Phú, các đoàn thể của huyện, xã trao tặng nhiều phần quà, đồ dùng sinh hoạt cho mẹ con chị Thủy.

NGUYỄN CƯỜNG - HIẾU NGHĨA



BỐ CÁO Về việc thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng Giao dịch Minh Khai

Căn cứ Công văn số 315/THB-TTGS ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Khai trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình; Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-VCB-TCNS ngày 05/8/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng giao dịch Minh Khai trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH TRẦN TRỌNG BỐ CÁO THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH MINH KHAI

1. Tên và địa điểm cũ:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Minh Khai.
- Địa chỉ: số 166 Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2. Tên và địa điểm mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Bồ Xuyên.
- Địa chỉ: số 01 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3. Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 16/8/2021.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Phòng Hành chính Nhân sự, điện thoại: 02273.845998, fax: 02273.836994; Trần trọng!